



CHƯA NHẬT, Mừng Một Tháng Chín, 2024 TUẦN THỨ XXII MÙA THƯỜNG NIÊN—B

SUY NIỆM PHÚC ÂM KHUYẾN KHÍCH HIỂU THÂM SÂU VỀ KINH THÁNH

Sự tinh khiết không được phổ biến vào thời điểm này. Hay là có như thế chăng? Hãy xem các tạp

chí sức khỏe hoặc các podcast phổ biến. Bạn sẽ thấy vô số quy định và nghi thức kiêng ăn uống, nhịn ăn gián đoạn, phương pháp tắm nắng buổi sáng, thực hành giải độc bằng nước trái cây cường độ cao, danh sách thực phẩm nguy hiểm, trau dồi tinh thần, cũng như những danh sách dài nêu lên những điều nên và không nên làm để giúp cho cơ thể tinh sạch theo đúng phương pháp. Quần áo, bát đĩa, ô tô, nhà cửa, thú vật chăn nuôi và trẻ em. Dù muốn hay không, chúng ta mong muốn mọi sự được thanh tịnh, trong sạch và không tì vết.

Vào thời Chúa Giêsu, câu hỏi về sự tinh sạch này cũng ám ảnh người ta. Những người Pha-ri-si-u và các thầy thông thái (những người có thẩm quyền hàng đầu về thanh sạch thời đó) chỉ trích Chúa Giê-su, hỏi Ngài: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” (Mácô 7:5). Chúa Giêsu trả lời: “Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế.” (Mácô 7:15). Ý Ngài muốn dạy là gì và làm thế nào điều đó có thể giúp chúng ta được tinh sạch?

Có lẽ tất cả chúng ta đều đã nghe cách giải thích có phần nhàm chán rằng Chúa Giêsu thay thế khái niệm bề ngoài mang tính nghi lễ về sự trong sạch bằng khái niệm đạo đức, nội tâm. Do đó, Thiên Chúa Giáo được coi như là một loại công cụ tái thiết lập nền đạo đức, như thể nếu tôn giáo không làm cho chúng ta nên tinh sạch. Nên ý thức làm điều đạo đức. Nhưng tiếc thay, điều này không được coi trọng đủ trong sứ vụ của Chúa Giê-su cũng như nổi ám ảnh chúng ta về sự trong sạch. Điều đáng nhận thức hơn là Chúa Giêsu đã tảo bạo tự hiến thân mình là nguồn mạch tối thượng của sự tinh sạch cho nhân loại - từ tận bên trong mỗi trái tim con người. Cả những nghi lễ tôn giáo chúng ta thực hành lẫn hành động luân lý của chúng ta đều phải được bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Khi chúng ta liên kết với Người, mọi sự việc sẽ trở nên trong sáng cho chúng ta. --- LM. John Muir © LPi chia sẻ Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23

HÌNH THỨC

Tiền nhân tập tục thực thi,
Rửa tay rửa chén, trước khi dự phần.
Bàn tay tinh sạch bụi trần,
Xác thân tắm rửa, tinh thần thanh thoi.
Mấy Thầy Biệt Phái gọi mời,
Thực hành tập tục, trong đời sống đây.
Phê bình môn đệ điều này,
Tay dơ không sạch, ăn ngay tiệc mời.
Không theo luật lệ ở đời,
Bàn tay dơ dáy, mọi nơi nhúng vào.
Giả hình môi miệng cao rao,
Tôn thờ Thiên Chúa, trên cao hững hờ.
Tắm lòng trống rỗng lật lờ,
Miệng ngoài giả dối, tôn thờ thần ma.
Sự gì ô uế xuất ra,
Bên trong tâm trí, thật là gớm ghê.

LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23)

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG CHÍN, 2024



Cầu cho tiếng kêu của trái đất

Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi chúng ta biết lắng nghe bằng con tim tiếng kêu của Trái đất và của các nạn nhân của thảm họa môi trường và biến đổi khí hậu, biết dẫn thân bảo vệ thế giới chúng ta đang sống.

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

Aug 24 & Aug 25, 2024

Xin quý vị tham khảo qua

Thông Tin Hằng Tuần của Giáo xứ

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: www.olphriverside.org



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.

Xin vui lòng liên lạc
Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí
qua văn phòng Giáo Xứ số phone
951-689-8921 # 100
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- ◆ Thứ Sáu đầu tháng, 6 Tháng 9, 2024 : Đoàn LMTT phụ trách
 - ◇ Châu Thánh Thể tại Nhà Nguyễn vào lúc 6:30 giờ chiều
 - ◇ Thánh Lễ vào lúc 7:00 giờ tối.
 - ⇒ Chúa nhật, 8 Tháng 9 : Bồn Mạng Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
 - ⇒ Chúa nhật, 15 Tháng 9 : Cộng đoàn mừng Tết Trung Thu
 - ◇ Sau lễ, Cộng đoàn sẽ mừng Tết Trung Thu cùng các em Thiếu nhi tại sân sau trường học.
 - ◆ Thứ Tư, 18 Tháng 9, 2024 : CĐ ĐMLT đọc kinh tối vào lúc 7:00 giờ tối tại Nhà Nguyễn.
- THÁNH LỄ VIỆT NAM MỖI CHỦ NHẬT vào lúc 5:00 giờ chiều



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch : A. Phêrô Nguyễn Trung
Phó CT Nội Vụ : A. Giuse Nguyễn Đức Trọng
Phó CT Ngoại Vụ : A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh
Thư Ký : C. Maria Bùi Thảo
Thủ Quỹ : A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường